



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๐๓/๒๕๖๑

ด้วย นางสมทรง ณ ศรีโต ผู้ร้อง อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๔/๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจิโรจน์ ณ ศรีโต โดยอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ นายกฤษ ณ ศรีโต ซึ่งปัจจุบันบรรลุนิติภาวะและมีครอบครัวแล้ว นายจิโรจน์มีบ้านพักอาศัยอยู่เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตือ อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ้านของผู้ร้องและนายจิโรจน์อยู่ใกล้กัน ในขณะที่อยู่กินฉันสามีภริยากับนายจิโรจน์นั้น ผู้ร้องและนายจิโรจน์ต่างก็ช่วยเหลือเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน และช่วยกันทำมาหากิน จนมีทรัพย์สินเป็นบ้านและที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยดังกล่าว นายจิโรจน์ ปัจจุบันอายุ ๗๘ ปี ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม จดจำอะไรไม่ค่อยได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา พุดจาฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง หูไม่ค่อยได้ยิน ผู้ร้องได้พาไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลหลายแห่ง อาการยังไม่ดีขึ้น หลังสุดได้พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคสมองเสื่อม ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และแพทย์นัดดูอาการ เป็นระยะ ๆ ตลอดมา ไม่มีความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้อื่นทำแทน ปัจจุบัน นายจิโรจน์อยู่ในความดูแลของผู้ร้องบุตรหลาน ขณะอยู่กินกับผู้ร้อง นายจิโรจน์เป็นคนขยันขันแข็ง ทำมาหากิน เลี้ยงชีพโดยสุจริตด้วยตัวเองร่วมกับผู้ร้องตลอดมา จนมีทรัพย์สินเป็นบ้านและที่ดินอีก คือ บ้านเลขที่ ๒๓/๑๒ ตำบลท่าทราย อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี บนที่โฉนดเลขที่ ๕๓๘๘๒ เลขที่ดิน ๑๓๐๖ ตำบลท่าทราย อำเภอมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันบ้านและที่ดินดังกล่าวนายจิโรจน์และผู้ร้องไม่ได้อยู่อาศัยแล้ว โดยมาอยู่อาศัยที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบ้านและที่ดินดังกล่าวอยู่ในย่านชุมชน มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากมาย มีการเจริญเติบโต มีการขยายชุมชนและขยายเส้นทาง มีความจำเป็นจะต้องติดต่อขออนุญาต กับทางหน่วยงานราชการ และบุคคลที่มีที่ดินข้างเคียง โดยนายจิโรจน์ไม่สามารถกระทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับการดังกล่าวได้เลย ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะเหตุเจ็บป่วยทางสมอง และความจำเสื่อม หากไม่มีผู้ทำการแทนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้นได้ ผู้ร้องและบุตรรวมทั้งญาติพี่น้องคนอื่น ๆ ได้ปรึกษากันว่าจะต้องมีผู้ทำการแทน จึงได้ตกลงให้ผู้ร้องมาขอเป็นผู้อนุบาลนายจิโรจน์เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวและผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายจิโรจน์ ณ ศรีโต เป็นผู้ไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับมรดก ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต่อไป และในการร้องขอเป็นผู้อนุบาลนี้ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากทายาทแล้ว

/ผู้ร้อง...

ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี